



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2204906>



เราอยู่กับโควิดถึงกลางปีหน้า

การผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ระลอกล่าสุด 27 ก.ย. ดูเหมือน ศบค.จะมีความระมัดระวังมากขึ้น ไม่เร่งผ่อนคลายตามเสียงเรียกร้องของเอกชน และ เลื่อนการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอีก 10 จังหวัดรวมทั้ง กรุงเทพฯ จาก 1 ต.ค. ออกไปเป็น 1 พ.ย. ถึงแม้ไทยจะฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 50 ล้านโดส 44.79% ของ ประชากร 70 ล้านคน แต่การติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้นในระดับสูงเกินหมื่นคนทุกวัน โดยเฉพาะ กทม. ฉีด วัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 98.9% เข็มสอง 46.9% ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละ 2 พันคน ถือว่าสูงมาก ทำไมวัคซีนที่ ฉีดเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อจึงไม่ลดลง สัมพันธ์ตามจำนวนวัคซีนเหมือนในต่างประเทศ?

แผนเปิดประเทศไทยในเวลา 120 วัน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. จะเปิดทั่วประเทศ 14 ตุลาคม เป็นอันยกเลิกไปโดยปริยาย

ความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักลงทุนต่างชาติ ชะลอการเข้ามาประเทศไทย ที่ผมเห็นว่า มีนัยสำคัญอย่างมาก ก็คือเรื่อง "การฉีดวัคซีน" เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่คาดว่า 3 เดือนจะมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติเข้ามาถึง 1 แสนคน แต่มาจริงเพียง 3 หมื่นกว่าคน การติดเชื้อในภูเก็ตก็ยังสูงมาก นักท่องเที่ยวไทย เองก็ยังผวา พล.อ.ประยุทธ์ และ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีสาธารณสุข ต้องแก้ปัญหา "เรื่องวัคซีน" ให้ ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของคนไทยและต่างชาติกลับคืนมา

วันที่ 24 กันยายน "วันมหิดล" วันนั้นมีการ ฉีดวัคซีนทั่วประเทศสูงถึง 1.3-1.4 ล้านโดสในวันเดียว แสดงถึง ศักยภาพการฉีดวัคซีนของระบบสาธารณสุขไทย แต่วันรุ่งขึ้น 25 ก.ย. กลับฉีดวัคซีนได้เพียง 112,215 โดส เท่านั้น ต่างกัน 10 กว่าเท่า เข็ม 1 ฉีดได้เพียง 40,659 โดส เข็ม 2 ฉีดได้ 67,821 โดส มันเกิดอะไรขึ้น นี่คือ ความล้มเหลวซ้ำซากของรัฐบาล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ไม่รู้ว่าตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ แต่เห็นตัวเลขการฉีดวัคซีนแล้วมันยากที่จะทำใจยอมรับได้

ตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมาคุยเกือบทุกวัน มีวัคซีนอยู่ในมือ 30 ล้านโดส ซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตราฯ 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส ซิโนฟาร์ม 6 ล้านโดส เดือน พ.ย.-ธ.ค. มีวัคซีนอีกเดือนละ 23-24 ล้านโดส ในเมื่อมีวัคซีนมากมายขนาดนี้ ทำไมไม่เร่งฉีดวันละ 1 ล้านโดสเหมือน "วันมหิดล" เพื่อให้ คนไทย 70 ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนในเดือนตุลาคมนี้ และ เข็ม 2 อีก 10 กว่าล้านโดส เอาวัคซีนไปเก็บก็ไว้ทำไม

การที่ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงปริมาณวัคซีนที่มีจำนวนมาก สามารถฉีดได้ถึงวันละ 8 แสน-1 ล้าน โดส แต่กลับกระจายฉีดวันละแสนกว่าโดสเหมือนอย่างวันที่ 25 ก.ย. ถือว่ารัฐบาลทำให้เศรษฐกิจประเทศ เสียหายโดยตั้งใจ มีวัคซีนแล้วไม่เร่งฉีดให้ประชาชน จนเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เข้าข่ายมาตรา 157 เลยทีเดียว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2204906>

ข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตวัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ทำให้เราพอรู้ขนาดแล้ว ว่า เราจะต้องอยู่กับไวรัสโควิด-19 จนถึงกลางปีหน้า จึงจะยุติการระบาด และกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่ แต่สิ่งสำคัญที่ นายสเตฟาน บันเซล ซีอีโอโมเดอร์นา และ นายอัลเบิร์ต เบอร์ลา ซีอีโอไฟเซอร์ พูดตรงกันก็คือ ทุกคนบนโลกจะต้องได้รับวัคซีน ในไม่ช้าจะมีวัคซีนให้ฉีดกับเด็กทารกด้วย

เมื่อโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ทุกคนยังต้องฉีดวัคซีนอยู่ดี จะฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้ป่วย หรือจะไม่ฉีดแล้วเสี่ยงป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล มีแค่สองทางเลือกเท่านั้น

เพื่อให้คนไทยสามารถกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ นายอนุทิน ผู้รับผิดชอบวัคซีน ต้องเร่งนำวัคซีนที่มีอยู่ 78 ล้านโดสมาฉีดให้เร็วที่สุด ฉีดได้วันละ 1 ล้านโดสยิ่งดี สิ้นเดือนตุลาคมก็เปิดประเทศได้เลย จะเก็บวัคซีนไว้ทำอะไรไม่ทราบ.



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>



**อีก 60 ล้านโดส ครม.อนุมัติ แอสตราเซเนกาปีหน้า
แพทยชื มี.ค.65 คาดโควิดคลาย**

นายกฯสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตที่กระบี่แล้วหลังคนในพื้นที่คัดค้าน กระทั่ง ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทำคนใจชื้นลดลงจากหลักหมื่นเหลือกว่า 9 พันคน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประเมินเดือน ต.ค.อาจเหลือแค่ 5 พันคนต่อวันแต่ยังประมาทไม่ได้ เชื้อยอดลดเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนมากขึ้น คาดโควิดจะค่อยๆสงบในเดือน มี.ค.ปี 65 แต่คนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ยังคงใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลอีก 1 ปี ครม.อนุมัติซื้อวัคซีน **แอสตราเซเนกา** จากสเปนเพิ่มอีกแสนกว่าโดส ปีหน้าอีก 60 ล้านโดส สปสช.เผยคนรับชุดตรวจ ATK ไปดองไม่ยอมใช้ บางคนขายต่อ อูบลฯหวั่นคลังเตอร้งงานศพจะหนักหน่วง บุคลากรสาธารณสุขชวน “อนุทิน” ดูแลชิ้นเงินเดือน เผยเหนือยหนักหนาสาหัสสากรรจ์ในสถานการณ์โควิด-19 ชุดแ่ 1 เปอร์เซ็นต์เป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างทั่วถึง

เป็นวันแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเหลือ 9 พันกว่ารายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ขณะที่คอนเสิร์ตของ ทพท. ที่กระบี่ นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกไปแล้ว

ติดเชื้ลดลงเหลือ 9 พันกว่า

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ศบค.รายงานสถานการณ์**โควิด-19** ในไทยว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 9,489 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย เป็นชาย 65 ราย หญิง 64 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 96 ราย มีโรคเรื้อรัง 19 ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 25 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 1,581,415 ราย ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 1,448,206 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 16,498 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 ก.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 734,597 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 51,398,473 โดส

น่าน-พะเยาเฮปลอดเชื้อ

ศบค.ยังแถลงด้วยว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 28 ก.ย. ได้แก่ กทม. 1,557 ราย สมุทรปราการ 722 ราย ชลบุรี 712 ราย ปัตตานี 413 ราย นครศรีธรรมราช 389 ราย นราธิวาส 346 ราย ยะลา 291 ราย สงขลา 281 ราย นครราชสีมา 275 ราย ระยอง 259 ราย ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2 จังหวัด คือ น่านและพะเยา โดยพะเยาไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มาติดต่อกัน 2 วันแล้ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>

“ตุ๋” ปลื้มติดเชื้อตำหมีน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ก.ย. ยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าหมีนในช่วงหลายสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่ายอดผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน ภายหลังจากปรับมาตรการ ศบค. นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนจนเห็นผลสัมฤทธิ์ แสดงถึงศักยภาพของสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

กรม.ระดมซื้อแอสตราเซเนกา

นายธนกรยังเผยอีกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาจากสเปน เพิ่มเติม 165,000 โดส จากเดิมที่ กรม.เคยมีมติให้จัดซื้อ 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น 614,500 โดส และอนุมัติให้อำนาจ รวม.สาธารณสุขลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement : Form of Doses Offer Notice สเปกกำหนดส่งมอบวัคซีนทั้ง 2 ชุด ภายในต้นเดือน ต.ค.และที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนสำหรับปี 2565 จากบริษัทแอสตราเซเนกา ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว มีแผนส่งมอบในปี 2565 ไตรมาสแรก 15 ล้านโดส ไตรมาสสอง 30 ล้านโดส และไตรมาสสาม 15 ล้านโดส

สั่งยกเลิกคอนเสิร์ตที่กระบี่

นายธนกรยังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่อง คอนเสิร์ต “THAILAND SHA SHA SHA” ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-3 ต.ค. ที่ผู้จัดคือ ททท. อ้างว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จนเกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่เนื่องด้วยจากกลัวเกิดสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ททท.ยังยืนยันจะจัดโครงการต่อไป แต่จะปรับเปลี่ยนไม่ให้มีเวทีคอนเสิร์ต ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รวม.กลาโหม ระบุเรื่องนี้ให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รวม.การท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงในที่ประชุม ครม. และได้สั่งยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว

ผวจ.โพสต์เลื่อนจัดไปก่อน

ส่วนความเคลื่อนไหวที่ จ.กระบี่ พื้นที่การจัดคอนเสิร์ต วันเดียวกัน พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ และ ผวจ.กระบี่ ได้รับทราบความไม่สบายใจของชาวกระบี่ต่อการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Thailand SHA SHA SHA The Memory @ Krabi โดย ททท. ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายใน จ.กระบี่ ที่ยังคงสูงต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ จึงประชุมกันและมีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนอย่างไม่มีการกำหนด

ฉีดเข็ม 1-2 มากขึ้นเชลลอีก

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงขาลง เชื่อว่าอัตราการป่วยติดเชื้อจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ เป็นเพราะสัดส่วนการรับวัคซีนใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว เชื่อว่าต่อไปจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อจากค่อยๆลดลงเรื่อยๆ อาจเหลือถึง 5,000 คนต่อวันในเดือน ต.ค. แต่ยังไม่ประมาทไม่ได้ เพราะกราฟการติดเชื้อทางคณิตศาสตร์มีโอกาสที่จะกลับมาสูงขึ้นได้ทุกเมื่อ ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยลดลง เพราะเป็นผลมาจากกาการล็อกดาวน์ครั้งก่อนและการฉีดวัคซีนของไทยภาพรวมเกินร้อยละ 50 หากเราฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ครอบคลุมร้อยละ 60 และเข็ม 2 ครอบคลุมร้อยละ 50 คาดว่าตัวเลขจะยิ่งลดลงและมีสัดส่วนการฉีดวัคซีนเท่าประเทศอื่น



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>

คาด มี.ค.ปี 65 จะสงบ

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การติดเชื้อที่พบในวันนี้ คือการป่วยหรือสัมผัสเชื้อเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา หากไม่มีคลัสเตอร์ใหม่และทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองแบบครบวงจรแล้ว มีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK อัตราการป่วยยิ่งลดลง การลดจำนวนผู้ป่วยต้องชกให้ตรงเป้า เพราะที่ผ่านมาเพราะคนป่วยส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ตอนนี้มีวัคซีนมากขึ้น สัดส่วนการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราป่วยลดลงหรือไม่รุนแรงมาก ถ้าไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ สามารถควบคุมโรคได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ประมาทไม่ได้ คาดว่าสถานการณ์โควิดจะค่อยๆสงบลงใน มี.ค.65 และยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย จะยังคงใช้ชีวิตแบบนี้อีก 1 ปี

ป่วยหนักลดควม 3 มาตรการ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย ศาสตราจารย์ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ใหม่ลดลง ขณะที่ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจลดลงเรื่อยๆ จากสูงกว่าพันรายลดลงเหลือ 738 ราย ผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ลดลงเช่นกัน ตามหลักการที่เคยเน้นย้ำ 3 มาตรการที่ต้องทำคู่กันไป คือ วัคซีน มาตรการส่วนบุคคล และการบริหารจัดการ ขณะนี้มาตรการวัคซีนไปได้ดีมาก ต่อเนื่อง เดือน ต.ค.64 เป็นต้นไปจะมีวัคซีนเข้ามาทยอยฉีดได้เพียงพอ ส่วนมาตรการบริหารจัดการอาจผ่อนลงได้บ้าง เพื่อดึงเศรษฐกิจกลับมา เห็นด้วยในการผ่อนคลายมาตรการ แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือ มาตรการจะต้องดำเนินการตามที่กำหนด ผู้ประกอบการต้องทำตามข้อตกลง ที่สำคัญและต้องเน้นย้ำคือ มาตรการส่วนบุคคล ทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าไปแบบนี้ได้ เราต้องติดตามอีก 2 สัปดาห์ที่เริ่มผ่อนคลาย ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนเฉลี่ยวันละ 6 แสนโดส 14 วันก็จะเฉลี่ย 8 ล้านโดส หลังจากนั้นก็ต้องติดตามดู ส่วนตัวเลขผู้ป่วยใหม่จะกลับไปถึง 2 หมื่นหรือไม่ ตามหลักถ้าทุกคนทำตามที่ว่า ก็ไม่น่าจะกลับขึ้นไปอีก

ได้แค่ผ่อนคลายกิจการส่วนตัวยัง

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น เห็นด้วยที่มีการผ่อนคลาย โดยค่อยๆ ผ่อนไป แต่ทุกคนต้องไม่ผ่อนคลายมาตรการส่วนบุคคล ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ขณะนี้เริ่มมีการผ่อนคลายค่อนข้างมาก ร้านอาหาร ร้านทำผม สถานที่ออกกำลังกายกลับมาเปิดได้แล้ว ปี 2563 เราผ่อนคลายถึง 6 ระยะ ห่างกันระยะละ 14 วัน ใช้เวลา 3 เดือน แต่ผู้ติดเชื้อสูงสุดที่เคยเจอคือ 188 รายต่อวัน แต่ปีนี้เราเจอถึงหลัก 2 หมื่นกว่าราย ดังนั้นการผ่อนคลายน่าจะใช้เวลามากกว่าปีที่แล้ว

กำหนดพื้นที่สีฟ้ารับเที่ยว

ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวในระยะแรกพื้นที่สีฟ้า 10 จังหวัดว่า ได้ประสานกระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้าตามนโยบายรัฐบาลในช่วงวันที่ 1-30 พ.ย.2564 เตรียมกำหนดลักษณะพื้นที่ความพร้อมด้านสถานการณ์ คือ ต้องมีความครอบคลุมวัคซีนระดับจังหวัดอยู่ที่ 50% กลุ่มเป้าหมาย 608 ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ให้ได้อย่างน้อย 80% มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ อัตราครองเตียงผู้ป่วยไม่เกิน 80% มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5-10 รายต่อ 1 แสนประชากรต่อวัน มีแผนบริหารจัดการ บริหารทรัพยากร มีทีมสอบสวนควบคุมโรครองรับกรณีเกิดการระบาด พื้นที่ที่จะเปิดให้ทำกิจกรรม/กิจการ ที่รองรับนักท่องเที่ยว ต้องมีวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย 80% มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง ให้ไม่พบผู้ติดเชื้อในกิจการ/กิจกรรมในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พื้นที่ที่กำหนดเป็น Covid Free Zone อย่างชลบุรี ต้องวัคซีนครอบคลุมจังหวัด 50% ลงถึงเมืองพัทยาต้อง 70% ถ้าเป็นพัทยาใต้ที่จะให้ทำกิจการ/กิจกรรมต้องได้ 80% เป็นพื้นที่สีฟ้า รวมถึงทำบับเบิลแอนด์ซีล เป็นซีล รุท เช่น ลงเครื่องบินที่สนามบินอุตะเขต หรือสุวรรณภูมิ แล้วไม่แวะที่ไหน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>

ส่งข้อมูล Covid Free Area ให้ สธ.

นพ.เกียรติภูมิกล่าวอีกว่า พื้นที่ที่จะเป็น Covid Free Area จังหวัดต้องพิจารณาว่ามีกี่อำเภอ ตำบล พื้นที่แล้วส่งข้อมูลมาให้กระทรวง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ในระยะแรกที่จะกำหนดมาจะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ธุรกิจ การค้า พื้นที่สำคัญ ต้องขีดวงพื้นที่ ประเมินว่าวัคซีนได้เท่าไร จะต้องมีความครอบคลุมของวัคซีนเป็นหลักและจัดบริการในแบบ Covid free Setting และเรื่อง Health Pass เหล่านี้เป็นนิวนอร์มอลที่จะดำเนินการต่อไป ต้องทำให้ได้อย่างดีเพราะไม่อยากให้สถานการณ์ต้องกลับมาปิดบ้านปิดเมืองอีก

กว่าครึ่งรับ ATK ไปดอง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.ได้ติดตามผลประชาชนที่รับ ATK ไปแล้ว โดยโทร.สำรวจผ่านสายด่วน สปสช.1330 ในพื้นที่ กทม. 6,000 ราย เมื่อ 20-21 ก.ย.ได้ข้อมูล 4,062 ราย คิดเป็น 68% ในจำนวนนี้มีผู้ที่รับ ATK แล้วแต่ยังไม่นำมาตรวจ 2,123 คน คิดเป็น 53% ใช้ตรวจหาเชื้อแล้ว 1,889 คน คิดเป็น 47% ในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่นำ ATK มาใช้ตรวจ 917 คนให้เหตุผลว่าไม่มีเวลายังไม่สะดวก 441 คนระบุว่าเก็บไว้มีอาการค่อยตรวจ 159 คนระบุไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 88 คนระบุว่าตรวจไม่เป็น อีก 85 คนระบุว่าไม่กล้าตรวจ รอญาติมาตรวจให้ อีก 44 คนระบุว่านำไปให้ผู้อื่นใช้ ขณะที่กลุ่มประชาชนที่ได้นำ ATK มาตรวจ มีผล เป็นลบ 1,850 คน หรือ 97.94% เป็นบวก 25 คน ผลตรวจแปลค่าไม่ได้ 14 คน ได้สอบถามการบันทึกผลพบว่ามีผู้บันทึกผลในระบบ 870 คน ไม่บันทึกผลในระบบ 1,019 คน ขอย้ำว่าเมื่อรับชุดตรวจ ATK ไปแล้ว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อและบันทึกผลการตรวจผ่านแอปเป่าตั้งหรือกับ อสม.ที่แจกชุดตรวจให้โดยเร็ว ไม่ว่าผลตรวจจะติดเชื้อหรือไม่ การตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่บันทึกผล แม้ว่าจะผลจะเป็นลบ จะทำให้ท่านเสียสิทธิที่จะได้รับชุดตรวจ ATK เพิ่มในอนาคต

เตือนรับอย่าไปเก็บขายต่อ

นพ.จเด็จกล่าวว่า สปสช.ยังพบข้อร้องเรียนว่า มีบางคนเมื่อรับ ATK ไปแล้ว ไม่นำไปตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง แต่กลับเก็บไว้เพื่อไปขายต่อ ขอเตือนว่าจะทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับ ATK ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว หากรับ ATK แล้วไม่นำไปใช้ แล้วปรากฏว่าคนคนนั้นติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว จะทำให้เสียโอกาสที่จะได้ทราบผลตรวจและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาล่าช้า จนอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย ชุดตรวจ ATK มีจำกัด แจกให้เฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและแจกให้เฉพาะตัวบุคคล อายุการใช้งานและต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ถ้าไม่ตรวจอาจหมดอายุหรือถ้าเก็บไม่ดีของจะเสื่อมคุณภาพ จากข้อมูลการแจกชุดตรวจ ATK เมื่อ 28 ก.ย. มีผู้รับชุดตรวจ ATK รวม 149,486 คน จำนวน 299,836 ชุด มีการบันทึกผล 69,805 คน หรือ 47% เป็นผลบวกจำนวน 548 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>

ฉีดเข็ม 3 กลุ่มรถสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการฉีดวัคซีนให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อไป 2 เข็ม และให้กลับเข้ามารับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็ม 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะส่งข้อความ SMS แจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้าให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ" เมื่อถึงวันนัดให้เตรียมบัตรประชาชน เดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันและเวลานัดหมาย โดยไปที่ประตูทางเข้า 1-4 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและ SMS หรือแอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ" ต่อเจ้าหน้าที่และไปที่จุดฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันไม่เว้นวันหยุดในเวลา 09.00-17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ส.ส.ติดโควิดแต่ไม่รู้จากไหน

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในต่างจังหวัดที่ จ.นครราชสีมา นายลออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 40 ราย ส่วนใหญ่ติดมาจากงานศพที่บ้านหินดาด หมู่ 1 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย. ในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 40 ราย มีนายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 13 พรรคภูมิใจไทยและหลานรวมอยู่ด้วย นายวิสิทธิ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า รู้ผลว่าติดโควิดเมื่อเย็นวันที่ 24 ก.ย. ขณะนี้เชื้อลงปอดแล้วกำลังนอนรักษาตัวที่ รพ.ด่านขุนทด แพทย์รักษาโดยให้ยาฆ่าเชื้อ อาการเริ่มดีขึ้น ส่วนติดจากที่ไหนไม่แน่ใจ ระหว่างงานศพกับรัฐสภา เพราะทวิตเตอร์ของตนมีกิจกรรมหลายพื้นที่มากในแต่ละวัน ทราบว่ามี ส.ส.ร่วมพรรคติดโควิดแล้ว 2 คน

อุบลฯ คลัสเตอร์งานศพหน้ากลัว

ที่ จ.อุบลราชธานี นายสุภชัย วิฑูรย์ ผวจ. เผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ หลายหมู่บ้านมีบ้านท่าลาด หมู่ 1 บ้านถ่อน หมู่ 2 บ้านท่าลาดต.ก หมู่ 6 บ้านท่าลาดออกหมู่ 8 มีโควิด-19 ระบาดหนัก มีผู้ติดเชื้อถึง 76 รายจากการไปร่วมงานศพ ในพื้นที่ มีคำสั่งห้ามชาวบ้านออกนอกพื้นที่บ้านท่าลาด หมู่ 1 บ้านถ่อน หมู่ 2 บ้านท่าลาดต.ก หมู่ 6 บ้านท่าลาดออก หมู่ 8 เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาต ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาต งดการชุมนุมในที่สาธารณะหรือนอกเคหสถานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นงานศพ ต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ งดนั่งทานอาหารในร้าน ให้ชื้อกลับไปทานที่บ้าน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.-11 ต.ค.64

วอนดูแลชั้นเงินเดือนให้ทั่วถึง

ที่ จ.อุดรธานี กลุ่มตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลอุดรธานี 5 คน ยื่นหนังสือร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติของผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ถึงนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ผ่านศูนย์.โควิดเหนือภัยกันทุกคนและขอรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง การเลือกปฏิบัติทำให้เกิดการเสียขวัญเสียกำลังใจในการทำงาน จึงอยากได้คำตอบที่ชัดเจน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2205752>

แจ่งเรื่อง รพ.สนามแออัด

ที่กระบี่ กรณีมีผู้ป่วยโควิด-19 รายหนึ่ง ถ่ายคลิปวิดีโอแฉสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยใน รพ.สนามพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ที่ต้องนอนบนฟูกบนพื้นและที่นอนมีไม่เพียงพอ อาหารก็แย่งกันไม่เป็นระเบียบ ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขกระบี่ชี้แจงว่า รพ.สนามพลบดี เป็น รพ.สนาม 2 ชั้น ขนาด 500 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วย 450 เตียง ผู้ป่วยมีที่นอนทุกคน แม้แต่เด็กาก็จัดเตียงให้ แต่เนื่องจากช่วงนี้มีเด็กติดเชื้อมากับมารดาประมาณ 60 คน จึงมักเลื่อนที่นอนมาชิดกันหรือมานอนด้วยกัน ส่วนเรื่องอาหาร ได้จัดให้มีตัวแทนผู้ป่วยแจกอาหารให้เป็นระเบียบและเพิ่มอาหารอีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ป่วย ผู้ที่ไม่ได้รับอาหารแจ้งได้ รพ.จะสั่งอาหารเพิ่มมาให้และให้ร้านอาหารที่รับผิดชอบถ่ายรูปคุณภาพปริมาณอาหารส่งให้ดูทุกมื้อ ขอความร่วมมือผู้ป่วยรับประทานอาหารตามสิทธิพึงได้ของตัวเองในแต่ละมื้อและจะมีการย้ายผู้ป่วยสีเขียวออกจาก รพ.สนาม ให้ไปอยู่ระบบ CI คาดว่าจะทำให้ความหนาแน่นลดลง

เมืองคอนพบคลัสเตอร์ใหญ่

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่าพบคลัสเตอร์ใหม่จากแคมป์คนงานก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีผู้ป่วยยืนยันแล้วกว่า 120 ราย เป็นคนงานและช่างในไซต์งานทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อาจเป็นผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมาก ส่วนบรรยากาศบริเวณที่ก่อสร้างหลายจุดต้องหยุดทำการชั่วคราว โดยเฉพาะจุดก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นจุดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ส่วนผู้ที่ยังไม่พบเชื้อต้องกักตัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสอบสวนโรคเพื่อควบคุมการระบาด

ยะลาโค้งยอดป่วยลด

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 ก.ย.ว่าพบจำนวน 291 ราย ลดที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เคยติดท็อปเทนอันดับ 4 ซ้ำ 2-3 วัน โดยพบใน อ.เมืองยะลา 95 ราย อ.รามัน 63 ราย อ.ธารโต 38 ราย อ.บันนังสตา 29 ราย อ.เบตง 27 ราย อ.กรงปินัง 21 ราย อ.ยะหา 15 ราย และ อ.กาบัง 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย ชาย 80 ปี ต.เปาะเส็ง อ.เมือง 65 ปี ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง

จัดวัคซีนแรงงานประมง

นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะและนายมงคล มงคลศิริลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ร่วมกันตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ลูกเรือหรือแรงงานข้ามชาติในเรือประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ลานหลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย ที่มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.วิชัยเวชสมุทรสาคร มาฉีดวัคซีนให้แรงงานข้ามชาติรวม 678 คน จากทั้งหมดที่ลงชื่อไว้ 770 คน นายมงคลกล่าวว่าการฉีดวัคซีนให้แรงงานภาคประมงในจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าของเรือได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รวม 770 คน ที่เหลือ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดให้บริการในต่างจังหวัดชายทะเลแล้ว แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ล้วนอยู่นอกระบบประกันสังคม เจ้าของเรือประมงจึงต้องจัดซื้อวัคซีนเอง

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/323635/>

ทะลุหมื่น! ติดเชื้อเพิ่มอีก 10,414 ราย หายป่วย 11,580 ราย เสียชีวิต 122 ราย

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 122 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 10,414 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,562,966 ราย



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,414 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,236 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 178 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,562,966 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย หายป่วยสะสม 1,432,360 ราย กำลังรักษา 115,423 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 122 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,620 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/323558/>

หนุ่มพื้นที่เสี่ยงมีไข้-ชัก โดนตรวจโควิด2รอบ เครียดไม่ยอมแอดมิท ดิ่งชั้น10รพ.ดับ

หนุ่มวัย 44 ป่วยมีไข้ ชักกระตุก ถูกส่งรพ.ยะลา โดนจับตรวจ AKT ไม่พบเชื้อ ขอตรวจPCRซ้ำ เหตุมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด หมอให้แอดมิท เจ้าตัวไม่ยอม เครียดโคตรชั้น 10 ดับสลด



เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันที่ 28 ก.ย. พ.ต.อ.ตรีชฎฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยะลา รับแจ้งเหตุผู้ตกจากที่สูงเสียชีวิต ภายในโรงพยาบาลยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จึงรีบไปตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ที่ 10 ยะลา และ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้ารับ-ส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา สูง 10 ชั้น พบร่าง นายทินกร (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ชาว จ.ยะลา สภาพศพจมกองเลือด กะโหลกแตกเศษสมองกระจายไปทั่วพื้น จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำศพส่งชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง

สอบถาม นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผอ.โรงพยาบาลยะลา เบื้องต้นทราบว่า คนไข้มาโรงพยาบาลช่วงป่วย 3 โมง ด้วยอาการชักกระตุกนิดหน่อย ซึมลง พยาบาลซักประวัติทราบว่ากินเหล้าเป็นประจำ มีไอเล็กน้อยมา 2 วัน เบื้องต้นได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อโควิด แต่ก็ต้องตรวจ PCR ซ้ำอีกครั้งเพราะบ้านพักอยู่ในพื้นที่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา พื้นที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้คนไข้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างรอผลยืนยัน แต่คนไข้ไม่ยอมนอนทางญาติพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลจะกลับบ้านทำเดี๋ยวเลยปล่อยให้กลับ

นายแพทย์อินทร์ เผยอีกว่า จากนั้นก็คิดว่ากลับบ้านไปแล้ว กระทั่งมาพบเป็นศพตกจากที่สูง ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอยู่ๆก็เดินเข้าไปในลิฟต์ขึ้นไปอยู่ที่ชั้น 10 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลคนเดียว ส่วนการดำเนินการศพจากนี้คงไปต้องรอผลการตรวจยืนยันโควิดก่อน ส่วนแรงจูงใจเบื้องต้นคาดว่าอาจมาจากความเครียดเรื่องประจำตัว ทั้งนี้ทางญาติยังเชื่อว่าผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอนบ้างบางครั้ง ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/323562/>

สิงคโปร์ติดโควิดพุ่งเกิน 2,000 คน เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการระบาด

ผู้ติดเชื้อรายวันจากโรคโควิด-19 ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 คนเป็นครั้งแรก ในขณะที่ภาครัฐยกระดับมาตรการทางสังคม เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ว่า กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 91,775 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 85 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 15,469 คน

ทั้งนี้ ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุดมีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย หายป่วย 1,045 คน และติดเชื้อเพิ่มอีก 2,236 คน นับเป็นสถิติรายวันสูงสุด ตั้งแต่สิงคโปร์เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค เมื่อต้นปีที่แล้ว และนับเป็นครั้งแรก ที่สิงคโปร์มีผู้ป่วยยืนยันจากในชุมชนมากกว่า 2,000 คน โดยผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 คน และติดเชื้อภายในประเทศ 2,226 คน

ส่วนกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้น เป็นชาวสิงคโปร์ทั้งหมด อายุระหว่าง 69-79 ปี โดย 2 คนฉีดวัคซีนครบแล้ว 1 คนฉีดไปเพียงเข็มเดียว และอีก 2 คน ยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มเดียว ปัจจุบัน 82% ของประชากรในสิงคโปร์ที่มีเกือบ 6 ล้านคนได้รับวัคซีนครบแล้ว

การที่สถานการณ์ผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อต่อวันยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคม มีผลบังคับใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. จนถึง 24 ต.ค.นี้ โดยการรับประทานอาหารภายในร้านอนุญาตให้มีผู้ร่วมโต๊ะได้สูงสุด 2 คน ทั้งคู่ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว การทำงานที่บ้านให้มากที่สุด การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะห้ามเกิน 2 คน และการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษามีผลถึงวันที่ 7 ต.ค.นี้ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 27 ก.ย.เช่นกัน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

ข่าวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/605350>



'อนุทิน'รับมอบวัคซีนไฟเซอร์2ล้านโดส เผยสิ้นเดือนต.ค.เข้ามาอีกรวม8ล้านโดส

29 กันยายน 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อเวลา 8.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 2 ล้านโดส ซึ่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 04.35น. ที่ผ่านมา โดยสายการบิน DHL เที่ยวบิน 3L 350

โดยนายอนุทิน กล่าวภายหลังเป็นประธานรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ ว่า วัคซีนที่มาถึงประเทศในวันนี้ เป็นล็อตแรกจากทั้งหมดที่รัฐบาลจัดซื้อมา 30 ล้านโดส ซึ่งทางไฟเซอร์จะจัดส่งในเดือนต.ค.อีก 6 ล้านโดส รวมถึงสิ้นเดือนต.ค.จะมีวัคซีนเข้ามา 8 ล้านโดส และครบทั้ง 30 ล้านโดส ภายในสิ้นปีแน่นอน

“วัคซีนทั้ง 30 ล้านโดสจะมีการจัดส่งได้ภายในปีนี้ โดยถึงสิ้นเดือนต.ค.นี้ จะมีทั้งหมด 8 ล้านโดส ซึ่งจะเข้ามาทุกวันพุธของทุกสัปดาห์และไฟเซอร์จะทำการจัดส่งไปยังที่หมายตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ทั่วประเทศ เพราะราคาที่จัดซื้อมาถือว่าคุ้มค่าจัดส่งแล้ว การจัดส่งจะเป็นแบบ door to door” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์คือลูกหลานอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งมียุทธประมาณ 5 ล้านกว่าคน ใช้วัคซีน 10 ล้านโดส ส่วนที่เหลือก็จะนำไปกระจายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการวางแผนการฉีดไว้แล้ว โดยเฉพาะในการฉีดไขว้ตามมติคณะอนุกรรมการด้านเสริมภูมิคุ้มกันที่มีมติสูตรการฉีดที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการฉีดซิโนแวคเข็มแรก แอสตราเซนเนกาเข็มที่2 หรือแอสตราเซนเนกาเข็มแรก และไฟเซอร์เข็มที่2

ทั้งนี้หลังจากรับวัคซีนล็อตนี้แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย. จะดำเนินการตรวจรับตามขั้นตอนและเร่งให้มีการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับแผนการการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ในปีหน้าก็ได้มีการพูดคุยไปในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศไทยว่ามีวัคซีนในเทคโนโลยีทุกประเภท เพียงพอในการให้การดูแลให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/605350>



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/likesara/605344>



'สรยุทธ'โพสต์คนจอง'โมเดอร์นา'คงกลุ่มใจอยู่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ เงินจ่ายเอง
ความแน่นอนกลับน้อยที่สุด

29 กันยายน 2564 สรยุทธ สุทัศนะจินดา นักข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า...
คนจอง "โมเดอร์นา" ที่ไม่รู้ว่าจะตัวเองจะได้เมื่อไหร่ คงกลุ่มใจอยู่

แม้องค์การเภสัชฯ จะบอกว่า ล็อตแรกจะทยอยเข้ามา ตค.นี้

แต่ไม่รู้จะถึงคิวเราหรือเปล่า อุตสำหรับประคองตัวมาจนตอนนี้

ไม่นับ ถ้าได้คิวมา จะฉีดอย่างไร ถ้าบังเอิญไปฉีดยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้ว

แม้กระทั่ง ถ้ารอบูสเตอร์ 3 ครั้งจะรอ โมเดอร์นา หรือ ตัดใจรับ แอสตราเซนเนกา ไปเลย

เงินก็จ่ายเองแท้ๆ ความแน่นอนกลับน้อยที่สุด

#ร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2964157

'หนอธีระวัฒน์' ไชสงสัย จี๊ดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 เข็มขึ้น ผิวหนังทำไม?



เมื่อวันที่ 29 กันยายน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า

จี๊ดขึ้นผิวหนังทำไม?
จี๊ดขึ้นผิวหนังใช้ปริมาณวัคซีนน้อย
ได้ผลเท่ากัน ปลอดภัยกว่า
ระบบผิวหนังผ่าน Th2
กล้ำเนื้อ Th1
ดังนั้น 10 ล้านโดส
กลายเป็น 50 ล้าน อย่างน้อย เช่น ของแอสตรา
โมเดอร์นา 1 โดส 100 ไมโครกรัม
ใช้จี๊ดขึ้นผิวหนัง 10 ไมโครกรัม
1 คนจะกลายเป็น ใช้ได้ 10 คน
แถม ถ้าไรกว่า ไฟเซอร์ 1 คนเป็น 3 คน
SV ควร 2 เข็ม SV SV และต่อ AZ หรือ MDN หรือ PZ เข้าชั้นผิวหนัง
สูตรนี้ เราทดสอบใน มากกว่า 300 คน ตั้งแต่ กรกฎาคม ภูมิสูงทันทีจากที่หายไป และข้ามสู่ เดลต้า เบต้า
เช่นเดียวกับ มอ วชิรภูเก็ต และการศึกษาจากประเทศจีน
เด็กตั้งแต่ 3 ขวบ ใช้เชื้อตาย SV หรือ SP (sinopharm) ปลอดภัยกว่าโดย เป็น 2 เข็ม และต่อด้วยยี่ห้ออื่น
เช่น
โมเดอร์นา ไฟเซอร์ชั้นผิวหนัง ขนาดน้อย เพื่อเลี่ยงหัวใจอักเสบ และจะเชื้อตาย ชั้นผิวหนังตั้งแต่เข็มแรกก็ยัง
ได้
ข้อเสีย การใช้ การจี๊ดขึ้นผิวหนังคือบริษัทขายวัคซีนได้น้อยลง



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2964160

มาแล้ว! อนุทิน นำทีมรับไฟเซอร์เด็ก 2 ล้านโดสแรก เผย 12-18 ปี ฉีดยี่ห้อเดียว เจรจาวัดชินบีหน้าต่อ



มาแล้ว! อนุทินนำทีมรับไฟเซอร์เด็ก 2 ล้านโดสแรก เผย 12-18 ปี ฉีดยี่ห้อเดียว
เจรจาวัดชินบีหน้าต่อ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ศูนย์กระจายสินค้า ของบริษัท ดีเอชแอล เซดพลอดอาคาร และคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 2,000,700 โดส ที่ขนส่งมาจากสหรัฐอเมริกาโดยสายการบิน ดีเอชแอล (DHL) เที่ยวบินที่ 3 L 350 ซึ่งได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเวลา 4.35 น. ของวันนี้

นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้ได้เดินทางมาดูความพร้อมของวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนล็อตแรกจำนวนทั้งหมด 30 ล้านโดส ที่ทางรัฐบาลไทยได้ทำการจัดซื้อไว้ ซึ่งที่เหลือก็จะทำการส่งมาที่ประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน เพราะทางผู้จัดการใหญ่ของไฟเซอร์ประเทศไทยก็ได้ยืนยันกับ สธ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ในวันนี้วัคซีนมาประมาณ 2 ล้านโดส และในเดือนตุลาคมนี้ อีก 6 ล้านโดส โดยจะเข้ามาทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ และไฟเซอร์จะทำการจัดส่งไปยังที่หมายตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ทั่วประเทศ เพราะราคาที่จัดซื้อมารวมค่าจัดส่งแล้ว การจัดส่งจะเป็นแบบ door to door

ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเดือนตุลาคมแล้ว ซึ่งโดยรวมในเดือนตุลาคมจะมีวัคซีนไฟเซอร์ 8 ล้านโดส และเป้าหมายหลักที่จะฉีดคือลูกหลานฯ อายุ 12 ปีขึ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุด โดยวัคซีนเด็กจะใช้ประมาณ 10 ล้านโดส เพราะเด็กช่วงอายุ 12-18 ปี ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 5 ล้านกว่าๆ ซึ่งเรามี 30 ล้านโดส ยังไงก็พอสำหรับเด็กอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือก็จะนำไปฉีดให้ประชาชนทั่วไป" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการฉีด ไม่ว่าจะเป็น ชิโนแวค + แอสตราเซนเนกา และต่อมาจะเป็น แอสตราฯ + ไฟเซอร์ เป็นต้น โดยจะทำการฉีดทุกวิธี ทุกๆ แนวทางที่ทางตามมติของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีน โดยจะฉีดแบบไหนก็ตามที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นสูงสุด ก็จะทำการฉีดแบบนั้น โดยเฉพาะในการฉีดไขว้ตามมติของอนุกรรมการด้านเสริมภูมิคุ้มกันที่มีมติสูตรการฉีดที่จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการฉีดชิโนแวคเข็มแรก แอสตราเซนเนกาเข็มที่2 หรือแอสตราเซนเนกาเข็มแรก และไฟเซอร์เข็มที่2 หลังจากรับวัคซีนล็อตนี้แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และออย. จะดำเนินการตรวจรับตามขั้นตอนและเร่งให้มีการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

"เอาอย่างนั้นะ วัคซีนที่จะนำมาฉีดให้แก่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป คือ วัคซีนไฟเซอร์อย่างเดียว ยี่ห้ออื่นยังอยู่ในระหว่างการศึกษา และจะต้องผ่านขั้นตอนที่ทางองค์การอาหารและยา (อย.) กำหนดไว้ด้วย และเด็กทั่วประเทศต้องได้รับวัคซีน โดยจากนี้ไปจะมากทุกสัปดาห์เหมือนจะทุกๆ วันพุธ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวล ในสัญญาของเราผู้ขายจะทำการจัดส่งไปยังปลายทางที่ทางกรมควบคุมโรคได้กำหนดไว้ทั่วประเทศ" นายอนุทิน กล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2964160

นายอนุทิน ยังกล่าวอีกว่า เริ่มแรกอาจจะต้องนำไปฉีดที่โรงเรียน เพราะก่อนหน้านี้มีวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาบริจาคเข้ามา 1.5 ล้านโดส ซึ่งได้ทำการฉีดไปเกือบหมดแล้ว และไม่ได้มีผลข้างเคียง หรือก่อให้เกิดอาการแพ้ใดๆ ที่เป็นนัยยะสำคัญ โดยจะมีการเตรียมอุปกรณ์ แพทย์ พยาบาลสำหรับในภาวะฉุกเฉินไว้รองรับ

"นอกจากนี้ ทาง สธ.กำลังเจรจากับทางไฟเซอร์ สำหรับการส่งจองวัคซีนปีหน้า และได้มีการเจรจาระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ขอให้ไฟเซอร์ลดราคาเรื่อยๆ ให้กับพวกเรา เพราะถ้าวัคซีนไฟเซอร์ก็จะมาสร้างเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทย ทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนทุกๆ เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนทางเลือก (mRna) วัคซีนเชื้อตาย และไวรัสเวกเตอร์ และถ้าหากทำการทดลองสำเร็จเราจะมีวัคซีนโปรตีน ยูนิทเบสเข้ามา ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับการดูแล ให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้แล้ว ในปีหน้าจะเป็นการฉีดบูสเตอร์โดส ดังนั้น ความกดดันต่างๆ มันจะหายไปแล้วเพราะส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว " นายอนุทิน กล่าว





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2964060

เข็ม 3 มาแล้ว! ขนส่งทางบกแจ้งคนขับรถโดยสารผู้ฉีดวัคซีน ในแวก 2 เข็มที่บางซื่อ รอรับ SMS นัดฉีดกระตุ้น

เข็ม 3 มาแล้ว! ขนส่งทางบกแจ้งคนขับรถโดยสารผู้ฉีดวัคซีนในแวก 2 เข็มที่บางซื่อ รอรับ SMS นัดฉีดกระตุ้น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน กรมการขนส่งทางบก แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ทั้ง 2 เข็ม จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อเดือน พ.ค. 64 สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งทาง SMS หรือแอปพลิเคชัน vaccine บางซื่อ

นายจิรวัฒน์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์รับจ้างสามล้อ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง กรมการขนส่งทางบกจึงขอแจ้งให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีน AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)

โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะส่งข้อความ SMS แจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้าให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ"

เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนและมีความสมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก่อนฉีดวัคซีนควรพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอ เลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการรับบริการฉีดวัคซีน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันและเวลานัดหมาย โดยไปที่ประตูทางเข้า 1-4 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ SMS หรือ แอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ" ต่อเจ้าหน้าที่และสามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันไม่เว้นวันหยุดในเวลา 09.00-17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสารสำหรับรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะอีกด้วย โดยในระยะแรกจะนำร่องติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คัน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถประกอบอาชีพได้ภายใต้มาตรการ Social distancing แบบ New normal รองรับการเดินทางที่ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมต่อไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23219>

ปลัดสร.แต่งตั้ง ผอ.รพ./สถาบันสังกัดกรมการแพทย์ กว่า 10 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.นี้

"นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" ปลัดสร. แต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในดวงสาธารณสุขมีการแพร่คำสั่งของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 เรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ โดยเป็นการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1060/2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

- 1.นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี / นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
2. นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี / นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ / นพ.ชานี จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยการแพทย์อุบลราชธานี / นพ.อาคม ชัยวีระวัฒน์ ผอ.รพ.สงฆ์
- 3.พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ / นพ.สุกรม ชีเจริญ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา
- 4.เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิ์ชัย ผอ.รพ.มะเร็งอุดรธานี / พญ.บุษกร โสหารขุน ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 5.น.ทศนพงษ์ ไพรินทร์ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี





ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23225>

10 อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด (Long COVID-19) ที่พบบ่อยที่สุด

อาการระยะยาวที่พบบ่อยที่สุด
เมื่อหายจากโรคโควิด

- เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
- ลิ้นไม่รับรส
- ปวดศีรษะ
- จมูกไม่ได้กลิ่น
- ไม่มีสมาธิ
- หายใจเร็ว
- ผมร่วง
- ปวดข้อ
- หายใจเหนื่อย
- ไอ



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2021/09/23227>

10 ขั้นตอน เตรียมพร้อมสำหรับรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

10 ขั้นตอนเตรียมพร้อม
สำหรับรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

1. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำท่วม อย่างใกล้ชิด
2. ยกสิ่งของขึ้นบนที่สูง
3. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น
4. เรียนรู้เส้นทางอพยพไปที่ปลอดภัยและใกล้บ้านที่สุด
5. เตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค
6. เตรียมกระสอบทราย เพื่อใช้อุดปิดช่องทางที่น้ำจะไหลเข้า
7. นำรถยนต์และพาหนะไปจอดไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง
8. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกเบรคเกอร์
9. ห้ามให้เด็กเล่นน้ำหรือ อยู่ใกล้ทางน้ำหลาก
10. ศึกษาแผนฉุกเฉินของพื้นที่